

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7118

หน้า: 1 (กลาง), 28

Col.Inch: 45.81

Ad Value: 38,938.50

PRValue (x3): 116,815.50

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กสทช.ตั้งAA&Pที่ปรึกษา ชงบอร์ดอนุมัติAISชื่อ3BB

กสทช.ตั้งAA&Pที่ปรึกษา ชงบอร์ดอนุมัติAISชื่อ3BB

กสทช.เห็นชอบตั้ง “AA&P” เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว เห็นหน้าทำรายละเอียดแผน AIS ชื่อ 3BB เสนอบอร์ด กสทช.อย่างเร็วสุดเม.ย. อย่างช้าพ.ค.นี้ ก่อน AIS จ่ายเงินค่าหุ้น JASIF และ 3BB รวม 3.2 หมื่นล้านบาท ต้นเน็ตบ้านรวม 4.5 ล้านราย กลยุทธ์ไทยมองตลาดยังแข่งเดือด 2 ค่ายใหญ่ จับตาพุ่งนี้ประกาศงบ ADVANC มีลุ้นกำไร 7.5 พันล้าน ราคาเป้าหมาย 252 บาท

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

อ่านต่อหน้า 28

กสทช.

แห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้เห็นชอบตั้งให้ บริษัท แอดไวเซอร์ อัลโลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (AA&P) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อทำเอกสารรายละเอียด หรือ PAPER เสนอบอร์ด กสทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนให้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เข้าซื้อหุ้น บมจ.ทรिเปิดที่ บรอดแบนด์ หรือ 3BB และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF โดยคาดว่า จะสามารถเสนอได้ภายใน 90 วันนับจากวันแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ หรือภายในต้นเดือนพ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ทหากที่ปรึกษาอิสระทำเสร็จเร็ว ก็สามารถเสนอต่อบอร์ด กสทช. ได้ก่อนเดือนพ.ค.นี้

สำหรับบริษัท แอดไวเซอร์ อัลโลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (AA&P) เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) มีความเชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจการเงินและงานการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) การเสนอขายหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่ากิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าถือสิทธิ์ และการปรับโครงสร้างเงินทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ภายหลังจากบอร์ด กสทช.เห็นชอบแล้ว

AIS จะชำระเงินค่าหุ้น 3BB ในราคาความ 19,500 ล้านบาท และกำหนดวงลงทุนใน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF สัดส่วน 19% คิดเป็นมูลค่า 12,920 ล้านบาท รวมธุรกรรมทั้งสองส่วน 32,420 ล้านบาท ก่อนโอนมอบทรัพย์สินจากผู้ขาย

นายพิสุทธิ งามวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า การพิจารณาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อย่างเร็วสุดจะสามารถเสนอได้ต้นเดือนเม.ย.นี้ โดยใช้เวลาพิจารณา 45-60 วัน นับจากวันแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และอย่างช้าตามกรอบ 90 วัน จะเสนอบอร์ด กสทช.ได้ภายในเดือนพ.ค.นี้

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จะเสนอบอร์ด กสทช. ในแง่ของผลกระทบต่อผู้บริโภคหลังการควบรวมบรอดแบนด์ระหว่างเอไอเอสกับ 3BB ทั้งข้อดีและข้อเสีย มากกว่าผลด้านเศรษฐศาสตร์”

ภายหลังจากบอร์ด กสทช.อนุมัติแล้ว จะแจ้งไปยัง AIS หลังจากนั้นจะมีการควบรวมบรอดแบนด์ของเอไอเอสกับ 3BB ซึ่งจะทำให้สมาชิกเพิ่มเป็น 4.5 ล้านราย แบ่งเป็นของ AIS กว่า 2.4 ล้านราย และ 3BB กว่า 2.1 ล้านราย แต่ก็ยังน้อยกว่าบรอดแบนด์บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ที่เป็นอันดับหนึ่ง 4.9 ล้านราย

โดยมองว่าการแข่งขันจะรุนแรงในระยะแรกของการควบรวมระหว่างกลุ่มเอไอเอสกับกลุ่ม 3BB ในส่วนของทรูควบรวมกลุ่มมือถือกับบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ซึ่งจะมีการขายพ่วงระหว่างมือถือ

กับเน็ตบ้าน คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาแย่งชิงกลุ่มลูกค้าระหว่างกันเป็นระยะเวลา 1 ปี

“ผมคิดว่าการแข่งขันหลังจากนี้ยังคงดุเดือด ซึ่งถือเป็นช่วงฝุ่นตลบ 2 ค่ายใหญ่ อาจมีการประลองกำลังกัน แย่งชิงกลุ่มลูกค้ามือถือช่วงควบรวมทรูกับดีแทค และแย่งชิงกลุ่มลูกค้าเน็ตบ้านระหว่างการควบรวมของกลุ่มเอไอเอส กว่าที่จะเข้าสู่จุดสมดุลก็ประมาณ 1 ปี” นายพิสุทธิ กล่าว

ทั้งนี้ บล.กลสิกรไทย ให้ราคาเหมาะสม ADVANC ที่ 233.43 บาท TRUE ราคาเหมาะสม 6.28 บาท และ DTAC ราคาเหมาะสมที่ 58.43 บาท

ขณะที่ ADVANC จะรายงานงบไตรมาสที่ 4/2565 ภายในวันที่ 9 ก.พ.นี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/2565 ของ ADVANC ที่ 6.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 246.50 บาท

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/2565 ที่ 7.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาเป้าหมาย 252 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดกำไรไตรมาส 4/2565 ที่ 6.5 พันล้านบาท ลดลง 5.29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาเป้าหมาย 240 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด คาดกำไรปกติไตรมาส 4/2565 ที่ 6.5 พันล้านบาท ลดลง 5.29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคา

เป้าหมาย 236 บาท

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดกำไรสุทธิ ไตรมาส 4/2565

ที่ 7,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาเป้าหมาย 242 บาท ■



สำรองตัวเองก่อนเป็น
“โรคคาโรชิ”
โหมงานหนักจนตาย

13

สำรองตัวเอง
ก่อนเป็น
“โรคคาโรชิ”
โหมงานหนัก
จนตาย

สำรองตัวเอง
ก่อนเป็น
“โรคคาโรชิ”
โหมงานหนัก
จนตาย



สดใส... พนักงานเสียชีวิต
ในหน้าที่ และต้องมีอีกที่ชีวิต
“จากไป” เพราะ “ทำงานหนัก”
เกินร่างกายรับไหว?

“การทำงานหนักจนตาย” กลายเป็นประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงในบ้านเราตอนนี้ จากเคสสุดสะเทือนใจ ที่เกิดขึ้นกับ **“เบิร์ต-ศราวดี ศรีสวัสดิ์”**

เขาคือเจ้าหน้าที่อาวุโส วัย 44 ปี รับผิดชอบการจัดผังรายการของ **สถานีข่าว TNN** ที่เสียชีวิตคาโต๊ะทำงาน ด้วยอาการ **กล้ามเนื้อหัวใจตาย** หลังโหมงานหนักหามรุ่งหามค่ำติดต่อกันเป็นเวลานาน เรื่องราวนี้ได้ถูกแฟนเพจ **“จอต๊อป”** นำออกมาตีแผ่ให้สังคมได้

รับรู้ว่ามีสื่อมวลชนรายนี้ทำหน้าที่ควบคุมผังรายการคนเดียวถึง 2 ช่อง โดยไม่ได้การหาคนมาช่วยแบ่งเบา

“ในแต่ละวัน เขาต้องทำงานเกินเวลา และแต่ละสัปดาห์ก็ทำงานเกิน 5 วัน บางสัปดาห์ขาดไป 7 วันรวด พอนานไปร่างกายก็เริ่มแย มีอาการป่วย พอลาหยุด ลาป่วย ไปได้แค่วันสองวัน ก็โดนโทร.จิกตามให้รีบกลับมาทำผังรายการ นี่มันสถานีโทรทัศน์หรือโรงงานนรกกันแน่ เป็นใครเจอแบบนี้ ก็เลื่อนโทร.ทั้งร่างกายและจิตใจ”

ความอ่อนล้าทั้งภายนอกและภายในสะสมเป็นเวลานาน จนกระทั่งร่างกายถึงขีดจำกัด **“เบิร์ต”** จากไป ขณะที่ตนเองยังอยู่บนโต๊ะทำงาน

“คงต้องให้ผมตายก่อนละมัง เขาถึงจะหาคนมาช่วยงาน” ประโยคตัดพ้อที่เพื่อนร่วมงาน เคยได้ยินจากปากชายผู้ปฏิบัติหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายของชีวิต เหตุการณ์นี้ชวนให้กลับไปตั้งคำถามถึงประโยคที่มักถูกพูดถึงบ่อยครั้งว่า **“งานหนักไม่เคยฆ่าใครตาย”** ที่ดูจะขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เหล่ามนุษย์เงินเดือน ต้องโหมงานหนักจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ

อ่านต่อ **14**





ในทางการแพทย์ได้มีการระบุอาการที่เกิดขึ้นจากการทำงานยาวนานเกินกว่าร่างกายจะรับได้ จนอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตว่า **"โรคคาโรชิ"** หรือ **Karoshi Syndrome** หรือเรียกอย่างเข้าใจง่ายๆ ว่า **"โรคบ้างาน"**

สาเหตุของกายภาพหลายๆ ที่ทำให้เสียชีวิตจากการทำงานคือการงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดอาการอ่อนล้า พักผ่อนไม่เพียงพอจากการทำงานล่วงเวลา ร่างกายขาดสารอาหาร และอาจนำไปสู่อันตรายถึงชีวิต ด้วยอาการ กล้ามเนื้อหัวใจตาย เหตุขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน

นอกจากนี้ อีกสาเหตุของโรคดังกล่าวยังเกิดได้จาก **"ความเครียดสะสม"** เครียด และห่วงใยงานเป็นอย่างมาก จนส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ และในท้ายที่สุด ก็จบลงด้วยการตัดสินใจจบชีวิตตนเอง

ทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิด **"โรคคาโรชิ"** เล่นงานมีวิธีง่ายๆ คือการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม ให้ตนเองได้มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอและให้คำหนึ่งไว้เสมอว่า **"สุขภาพต้องมาก่อนงาน"**

สำหรับเคสสูญเสียชีวิตบุคลากรในวงการสื่อ นั้น ล่าสุดทางต้นสังกัดอย่าง **"สำนักข่าว TNN"** ออกแถลงการณ์ตามมามีใจความขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ล่วงลับเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงจะมีการดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือครอบครัว ในด้านเงินจำนวน 24 เดือนของเงินเดือนปัจจุบัน, เงินประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ, เงินจากกองทุนประกันสังคมตามสิทธิ และการเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพตลอดจนงานฌาปนกิจ

ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน **"สุชาติ ชมกลิ่น"** ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ากรณีดังกล่าวเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ เงินค่าทำศพ จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ จำนวน 50,000 บาท

นอกจากนี้จะมีเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจ่ายให้ทายาทผู้มีสิทธิ ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน ซึ่งมีกำหนด 10 ปี และเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคม แต่หากเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงาน จะได้รับสิทธิเป็น

สุชาติ ชมกลิ่น

เงินค่าทำศพ 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต และเงินบำเหน็จชราภาพ

ขณะที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการทำงาน ว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หากพบว่านายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฝากฝั่งคนในแวดวงสื่อด้วยเช่นกัน **"ธีรณัย จารูวัสตร์"** อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้เช่นกัน

โดยมีการรณรงค์ให้ต้นสังกัด เยียวยาครอบครัว และออกมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ รวมถึงเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงแรงงาน ตรวจสอบ

ทั้งยังสะท้อนการทำงานของสื่อสมัยนี้ ที่มีการแข่งขันกันสูงมาก จนอาจเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายแรงงานหลายเรื่อง ทั้งการทำงานล่วงเวลาที่ทำให้ไม่ได้พักผ่อนเพียงพอ และไม่ได้รับค่าตอบแทน ทำให้พนักงานไม่ได้ใช้วันหยุดและวันลาตามสมควร

"เรื่องนี้เป็นปัญหาที่คนทำงานในวงการสื่อมวลชนทราบกันมาตลอด แต่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอด ประเด็นนี้จึงสมควรได้รับความสนใจและแก้ไขเป็นรูปธรรมในเร็ววัน"

สื่อกี๊ : ทีมข่าว MGR Line

ขอบคุณภาพ : แฟนเพจ "จอต้า"



/LIVStyle.official



livestyle.official

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15258

Col.Inch: 23.51 Ad Value: 29,387.50

หน้า: 4(ขวา)

PRValue (x3): 88,162.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: วิจัยและพัฒนา

บุคคล แนวหน้า



วิจัยและพัฒนา : ผศ.ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. เปิดการประชุมเครือข่ายผู้บริโภค
สื่อแบบมีส่วนร่วม ระดับประเทศ จัดโดย กองทุน กทปส. สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ดร.วิชัย รูปขำดี หัวหน้าโครงการฯ, สัญญา กระช่างศรี ผอ.สำนักงาน กสทช.
ภาค 2 และผู้บริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สังคม สยามรัฐ



◆ **ประชุม...ผศ.ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ** รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้บริโภครีโกลิสแบบมีส่วนร่วม (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH : PAR) ระดับประเทศ โดยมี **ดร.วิชัย รูปขำดี** สัญญากระทรวงศรี ตริ บุญเจือ เพ็ญพร ทองนาค พิพัฒน์ บำรุงกาญจน์ และ **มนตรี แพทย์ หล็กฟ้า** ร่วมประชุม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566